



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ
ศูนย์การจัดการความรู้สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์	: สำนักประกันจะเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข
พันธกิจ	: <ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ให้สามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกทุกระบบ พัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ3. พัฒนาและจัดฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายในอย่างมีประสิทธิภาพ4. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เป้าประสงค์	: <ol style="list-style-type: none">1. มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน2. ให้เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาสากลเป็นที่พึงของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการทำงานสูง

<p>นโยบาย :</p> <p>เป้าหมาย :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล 2. ปฏิบัติดีสำนึกและการทำงานร่วมกัน 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร <p>บุคลากรในสำนักฯ มีความร่วมมือ และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพ มีการสร้างเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ มีการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักฯมีระบบบริหารคุณภาพ มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถดำรงอยู่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>ยุทธศาสตร์ :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดโครงสร้างการดำเนินงานบริหารจัดการประกันคุณภาพ 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงงานประกันคุณภาพเผยแพร่ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยไปหน่วยงานย่อยทั่วทั้งองค์กร 3. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน 4. พัฒนาให้เกิดคุณภาพในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
<p>วัตถุประสงค์ :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพพัฒนางานของสำนักประกันคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล 2. เพื่อสร้างองค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3. เน้นสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานย่อยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
<p>มาตรการ :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนมาตรการของแต่ละกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินการ/ปฏิบัติการ 2. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง 3. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักประกันคุณภาพ 4. จัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงาน 5. หน่วยงานหลักแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่กำกับดูแล ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยสำนักประกันคุณภาพเป็นผู้วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ